



krungsri
Securities

A member of MUFU
a global financial group

วันที่ 12 เมษายน 2566

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร เพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมแทน โดยกรอกข้อมูลในแบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ www.krungsrisecurities.com และจัดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

โดยหากท่านประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ระหว่างอยู่ในห้องประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมห้องประชุมที่ผ่านการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ และมีการรักษาระยะห่างตามความเหมาะสมไว้แล้ว เพื่อให้การจัดเตรียมสถานที่ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทล่วงหน้า โดยติดต่อมายัง หมายเลข 02-659-7002 หรือ e-mail address: corporatesecretary@krungsrisecurities.com หรือ ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อของท่าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตติยา อังศ์วารกร)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ หากท่านต้องการมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุณาระบุชื่อ นายธนัท วงษ์ชูแก้ว ในส่วนของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมาย กรุณาระบุชื่อ นายวันชัย โดสมบุญ